

Số: -CV/TĐTN-XDTCĐH

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2022

*“V/v tuyên truyền, vận động người dân  
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và  
người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế”*

**Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.**

Thực hiện Công văn số 2411-CV/TU ngày 18/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; Công văn số 1353/UBND-VXNV ngày 03/3/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân. Năm 2021, toàn tỉnh có 10.197 người tham gia, tăng 3.057 người so với năm 2020. Tuy nhiên, do đời sống của đại đa số người dân còn nhiều khó khăn, việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đã ảnh hưởng đến việc duy trì và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện mới. Theo số liệu báo cáo của BHXH tỉnh Ninh Thuận, tính đến ngày 28/03/2022, toàn tỉnh còn 5.029 người tham gia, đạt 32,2% kế hoạch, giảm 5.150 người so với tháng 12/2021. Bên cạnh đó, những năm gần đây do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh tham gia bảo hiểm y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình tương đối thấp so với các năm trước.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển người tham gia BHXH, vì mục đích an sinh xã hội, đảm bảo đến năm 2025 thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (*phần đầu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội*), thực hiện mục tiêu 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022 theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về Bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nói riêng đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham

gia bảo hiểm tự nguyện. Động viên, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình; đồng thời phát động thi đua tuyên truyền, vận động gia đình, người thân của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền (fanpage, facebook, zalo...); tuyên truyền thông qua hội nghị, sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, lồng ghép trong các hoạt động, chương trình của Đoàn- Hội. Qua đó, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên và Nhân dân hiểu về các lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

**2.** Chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp xin chủ trương tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp nguồn lực giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia Bảo hiểm y tế.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
**BÍ THƯ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BHXH tỉnh;
- Các phòng, ban Tỉnh Đoàn;
- NT'N, Tổng đội TNXP;
- Lưu VT, Ngọc.

**Huỳnh Hữu Phúc**